

VĂN PHÒNG HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN  
TRẠI BÁCH HỢP 6  
**THƯ NGỎ**

Kính Gửi: Quý Trưởng, Anh chị Em Trưởng Niên và Thân Hữu

Theo đúng lịch trình tổ chức Trại Bách Hợp hàng năm do Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên chủ trương nhằm tạo điều kiện và cơ hội họp mặt để thắt chặt thêm tình huynh đệ Hướng Đạo cho tất cả anh chị em Trưởng Niên khắp nơi, Làng Bách Hợp Portland Oregon đã hân hạnh được giao phó nhiệm vụ tổ chức Trại Bách Hợp 6 vào năm 2025. Theo tinh thần nội dung các phiên họp sơ bộ phối hợp của hai Làng Trưởng Niên Seattle và Portland như thường lệ từ trước đến nay, công việc tổ chức trại sẽ tiến hành với các chi tiết tổng quát sau:

Thời Gian: Từ 2:00 PM ngày 5/6/2025 đến 11:00 AM ngày 8/6/2025

Địa Điểm: Mountindale Outdoor Program Center

36885 NW Uebel Rd North Plains, OR 97133

Trại Bách Hợp 6 trùng hợp với thời điểm kỷ niệm 10 năm trại họp bạn HĐTN kể từ lần trại đầu tiên cũng được thực hiện tại thành phố Portland Oregon và một dấu mốc 50 năm ly hương của người Việt hải ngoại. Với tâm tình này, ban tổ chức trại mong ước sẽ được anh chị em Trưởng Niên khắp nơi góp tay để cùng tạo nên những hoạt động kỷ niệm các dấu mốc đáng nhớ của Trưởng Niên cũng như của người Việt nói chung trong cuộc sống xa xứ.

Trong chủ trương tạo cơ hội phát triển hoạt động của các đơn vị Trưởng Niên, trại sẽ tổ chức một diễn đàn với chủ đề “Góp ý về Sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên” để anh chị em có thể trực tiếp trình bày những vấn đề cần quan tâm trong sinh hoạt của các Làng Xóm Trưởng Niên. Cũng trong mục đích này, kính mời anh chị em tham dự cuộc triển lãm ảnh “Ảnh Đẹp Trưởng Niên” do chính mình bấm máy với chủ đề “Sinh Hoạt Hướng Đạo”.

Để kịp thời thông tin, chúng tôi xin gửi thư ngỏ vấn tắt này, chân thành kính mời quý Trưởng, quý anh chị em Trưởng Niên và thân hữu nhiệt tình hưởng ứng tham dự trại. Sự đoàn tụ đông đủ anh chị em khắp nơi là cơ hội chung để chúng ta cùng giữ vững tinh thần và đời sống Hướng Đạo, cũng là yếu tố quan trọng góp phần thành công cho công việc tổ chức trại. Các chi tiết về ghi danh, chương trình và các vấn đề cần thiết khác, xin tham khảo trong các thông báo tiếp theo.

Ban điều hành trại Bách Hợp 6 chân thành thông báo và kính mời.

Thay Mặt BÐH/TRẠI BH6

Trại Trưởng

Bạch Văn Nghĩa